

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – ĐÀ LẠT 2019-2022**MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9****Thời gian làm bài: 90 phút****BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM****Phần 1: Đọc hiểu (4 điểm)**

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

“...hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
là tiếng xe về mỗi chiều của bố
cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
chị xới cơm đầy bát phải ăn no
hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho
là ngọn đèn soi tương lai em sáng
là điểm 10 mỗi khi lên bảng
là ánh mắt một người lạ như quen
hạnh phúc là khi mình có 1 cái tên ...”

(Trích “Hạnh phúc” – Thanh Huyền)

1. Tìm câu thơ khái quát nội dung chính của đoạn.
2. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên.
3. Tác giả bài thơ “Hạnh phúc” quan niệm “hạnh phúc bình thường và giản dị lắm”. Còn em, em quan niệm như thế nào về hạnh phúc? Em hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu trình bày câu trả lời của mình.

Phần II, Làm văn (6 điểm)

Dựa vào nội dung truyện ngắn “Làng” của nhà văn Kim Lân, em hãy đóng vai nhân vật ông Hai kể lại diễn biến tâm trạng mình khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc cho đến khi nguồn tin này được cải chính.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM

Câu	Nội dung
1	<p>1.</p> <p>Phương pháp: căn cứ nội dung đoạn thơ</p> <p>Cách giải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câu thơ khái quát nội dung đoạn; hạnh phúc bình thường và giản dị lắm. <p>2.</p> <p>Phương pháp: căn cứ các biện pháp tu từ đã học</p> <p>Cách giải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghệ thuật: Điệp cấu trúc: hạnh phúc là...; là... - Tác dụng: nhấn mạnh, làm rõ cho người đọc thấy hạnh phúc không phải những điều cao sang, xa vời mà là những điều rất dung dị, nhỏ bé, gần gũi với cuộc sống của chúng ta. <p>3.</p> <p>Phương pháp: phân tích, tổng hợp</p> <p>Cách giải:</p> <p>Học sinh làm theo trải nghiệm cá nhân, miễn sao phù hợp với chuẩn mực đạo đức, phong tục, tập quán.</p> <p>Gợi ý:</p> <p>Hạnh phúc là những điều bình dị quanh ta. Hạnh phúc là khi:</p>

	<p>+ Được ở bên cạnh những người thân yêu.</p> <p>+ Khi quan tâm và chăm sóc những thân thương của mình.</p> <p>+ Hạnh phúc là khi được giúp đỡ những người xung quanh, giúp họ vượt qua khó khăn, để cuộc sống của họ được ấm no, tốt đẹp hơn.</p> <p>+...</p>
2	<p>Phương pháp: phân tích, tổng hợp</p> <p>Cách giải:</p> <p>I. Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn về bản thân: mọi người thường gọi tôi là ông Hai, tôi ở cái làng chợ Dầu từ lúc sinh ra.</p> <p>II.Thân bài</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khái quát đôi nét về cuộc đời của nhân vật trước khi đến nơi tản cư. - Kể lại tâm trạng của khi ở nơi tản cư: nhớ làng, phấn chấn khi ở phòng thông tin bước ra. - Kể lại tâm trạng của bản thân từ khi nghe được tin dữ: làng Chợ Dầu là Việt gian (Miêu tả nội tâm, đối thoại, độc thoại, nghị luận...) <p>+ Bàng hoàng không tin đó là thật.</p> <p>+ Đau đớn, xót xa không dám đi ra ngoài.</p> <p>+ Quyết tâm làng theo giặc rồi thì phải thù.</p> <p>+....</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kể lại tâm trạng của bản thân khi nghe được tin cải chính. <p>III.Kết bài: Khẳng định lại tình cảm của ông Hai đối với làng, với kháng chiến, với Cụ Hồ.</p>